

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TP.HCM
KHOA GIÁO DỤC
BAN LIÊN LẠC CỤU SINH VIÊN - HỌC VIÊN



Thư ngỏ

**Kính gửi: Các Anh, Chị sinh viên, học viên
đã và đang học tập tại khoa Giáo dục**

Ban Liên lạc Cựu sinh viên - học viên Khoa Giáo dục được thành lập từ năm 2014 với mục đích nhằm tạo sự kết nối giữa các thế hệ sinh viên - học viên trong Khoa với nhau. Trong 03 năm qua, Ban Liên lạc đã nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ quý báu của các Anh, Chị sinh viên, học viên khoa Giáo dục qua các thế hệ. Do vậy, Ban Liên lạc đã tổ chức được một số hoạt động và trao được hơn 60 suất học bổng trị giá gần 80.000.000 đồng tiền mặt, 16.000.000 đồng tiền tham gia các khóa học trên mạng internet cho sinh viên của Khoa. Qua thời gian nhìn lại, hầu hết các bạn sinh viên được nhận học bổng đã có nhiều tiến bộ và không ngừng nỗ lực trong học tập, rèn luyện.

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp 17 năm qua, năm nay, Khoa Giáo dục sẽ tổ chức Ngày hội Tri ân mừng ngày Nhà giáo Việt Nam kết hợp với Lễ Trưởng thành cho các sinh viên khóa 2013 - 2017 và trao học bổng cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có nhiều nỗ lực trong học tập. Để thể hiện tấm lòng tri ân với các Thầy, Cô giáo, Ban Liên lạc Cựu sinh viên - học viên rất mong đợi sự góp mặt của các Anh, Chị sinh viên - học viên các thế hệ trong Ngày Hội Tri ân của Khoa sắp tới. Đặc biệt, Ban Liên lạc **kêu gọi và rất mong sẽ nhận được sự chung tay, góp sức** của các Anh, Chị để có thể tiếp tục trao học bổng cho sinh viên. Thay vì những lẵng hoa của từng Khóa gửi tặng cho Khoa, chúng ta hãy sử dụng số tiền đó để trao học bổng cho sinh viên và Ban Liên lạc xin được phép đại diện cho các thế hệ sinh viên - học viên để gửi tặng 01 lẵng hoa tươi thắm cùng những tình cảm thân thương nhất đến quý Thầy, Cô!

Trân trọng!

TRƯỞNG KHOA GIÁO DỤC



TS Hoàng Mai Khanh

T/M BAN LIÊN LẠC

TRƯỞNG BAN

TS Bùi Hồng Quân

Mọi sự chia sẻ, hỗ trợ xin gửi về:

Email: cuusinhviengiaoduc@gmail.com

Số tài khoản của thủ quỹ: **Nguyễn Thị Sinh - 130 10 00 117916 8** - Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh sở giao dịch 2 (điện thoại **01646 621 507**).